



TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI CAM-PU-CHIA NHIỆM KỶ V

Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V tại Cam-pu-chia và tình hình Cam-pu-chia sau bầu cử cũng như quan hệ hai nước Việt Nam. Qua đó, góp phần chia sẻ những thắng lợi cũng như những khó khăn mà Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) đang trải qua, nhằm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng. Nhằm làm rõ âm mưu, thủ đoạn kích động chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết giữa hai dân tộc của các thế lực cơ hội, thù địch và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và quy chế biên giới của quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai biên soạn tài liệu hỏi- đáp tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia nhiệm kỳ V với nội dung như sau:

Câu 1. Cuộc bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia nhiệm kỳ V diễn biến như thế nào?

Trả lời:

Ngày 28/7/2013, Cam-pu-chia đã tiến hành bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V. Tham gia tranh cử có 08 đảng phái, trong đó có Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (gọi tắt là CPP), Đảng Cứu quốc (gọi tắt là CNRP), Đảng Mặt trận đoàn kết dân tộc vì một nước Cam-pu-chia độc lập, trung lập, hòa bình và thống nhất (FUNCINPEC). Có 6,6 triệu/9,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt 69%.

Giám sát cuộc bầu cử lần này có 40.456 quan sát viên, trong đó có 226 quan sát viên quốc tế đến từ 29 quốc gia và tổ chức quốc tế. Ban Đối ngoại Trung ương của Việt Nam cử 02 người tham gia Đoàn Ủy ban thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP). Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia cử 04 người tham gia quan sát bầu cử. Có 1.098 phóng viên (trong đó có 248 phóng viên nước ngoài) theo dõi, đưa tin về cuộc bầu cử. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia (NEC), tính đến trước ngày bầu cử, có khoảng 300 đơn khiếu nại (tăng gấp đôi so với cuộc bầu cử năm 2008). Phần lớn các đơn khiếu nại này đã được NEC giải quyết cơ bản.

Tuy trong thời gian diễn ra bầu cử có xảy ra một số vụ vi phạm gây mất trật tự an ninh tại một số điểm bỏ phiếu do các phần tử quá khích của đảng đối lập CNRP tiến hành, nhưng theo đánh giá chung của các tổ chức giám sát, cuộc bầu cử diễn ra về cơ bản suôn sẻ, an toàn.

Câu 2. Cuộc bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia nhiệm kỳ V đạt được kết quả bầu cử như thế nào?

Trả lời:

Hội đồng Bầu cử Quốc gia (NEC) chưa công bố kết quả chính thức, nhưng theo kết quả sơ bộ, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (gọi tắt là CPP) đã giành thắng

lợi với 68/123 ghế (giảm 22 ghế so với bầu cử 2008). Đảng Cứu quốc (CNRP) (Liên minh giữa đảng của Sam Rai-sy và đảng Nhân quyền) đối lập với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia về thứ hai với 55/123 ghế. Các đảng còn lại không được ghế nào.

Câu 3. Phản ứng trong nội bộ Cam-pu-chia về cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V như thế nào?

Trả lời:

+ Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, dù chưa chính thức, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) – Hun-sen ra tuyên bố khẳng định đã giành thắng lợi chắc chắn với số ghế cao nhất trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, đủ số phiếu để thành lập Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cử tri cả nước đã bỏ phiếu ủng hộ Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) khẳng định lập trường kiên định bảo vệ quyền lợi của dân tộc và nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cũng kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục giữ bình tĩnh, giữ gìn ổn định, an ninh, trật tự xã hội nhằm tạo điều kiện để Hội đồng bầu cử Quốc gia hoàn thành nhiệm vụ của mình.

+ Chủ tịch Đảng Cứu quốc (CNRP), Sam Rai-sy tuyên bố đã thắng cử với 63/120 ghế, ông phải là Thủ tướng và bác bỏ đề nghị về một chính phủ liên hiệp.

+ Phe đối lập do Sam Rai-sy lãnh đạo đe dọa sẽ tổ chức những cuộc biểu tình lớn ở Thủ đô Phnôm Pênh để phản đối kết quả bầu cử.

+ Hai đảng Cứu quốc (CNRP) và FUNCIPPEC đề nghị thành lập một ủy ban chung để điều tra những sai phạm trong quá trình bầu cử. Một số tổ chức dân sự xã hội và phi chính phủ cho rằng, có hiện tượng vi phạm luật bầu cử tại một số địa điểm bầu cử, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ngày 3/8 Hội đồng bầu cử Quốc gia (NEC) quyết định thành lập ủy ban hỗn hợp để điều tra những sai phạm bị cáo buộc trong cuộc bầu cử.

Đảng Cứu quốc (CNRP) từ chối tham gia nhóm công tác hỗn hợp điều tra vi phạm bầu cử với lý do thành phần tổ công tác này còn hạn hẹp, chưa đáp ứng những yêu cầu của Đảng Cứu quốc (CNRP). Đảng Cứu quốc (CNRP) tuyên bố chỉ tham gia một tổ chức được thành lập để điều tra vi phạm trong bầu cử với thành phần mở rộng, trong đó đại diện tổ chức phi chính phủ, Liên Hợp quốc, các quan sát viên quốc tế có vai trò như thành viên. Trước sự việc trên, Hội đồng bầu cử Quốc gia (NEC) đã thành lập Tiểu ban Công tác thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia (NEC) nhằm giải quyết những bất thường trong tiến trình bầu cử. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (NEC) cho biết, mặc dù không có sự tham gia của đại diện Đảng Cứu quốc (CNRP) nhưng Tiểu ban Công tác vẫn tiến hành kiểm tra những bất thường trong tiến trình bầu cử.

Câu 4. Phản ứng của quốc tế về cuộc bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia nhiệm kỳ V như thế nào?

Trả lời:

- Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều đánh giá cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ và minh bạch.

- Ngày 29/7/2013, Tổ chức Đại hội quốc tế các chính đảng Châu Á (ICAPP) và Hiệp hội các đảng dân chủ Châu Á - Thái Bình Dương (CAPDI) tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V ở Cam-pu-chia đã thành công, kết quả bầu cử phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân, cho thấy dân chủ ở Cam-pu-chia đã được củng cố.

- Liên Hợp quốc hoan nghênh cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chúc mừng thắng lợi của Đảng Nhân dân Cam-pu-chia. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố: "Việt Nam chúc mừng Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V ngày 28/7/2013. Việt Nam tin tưởng đất nước Cam-pu-chia sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định, phồn vinh; quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia tiếp tục phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Ngày 30/7/2013, Trung Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh kết quả bầu cử; cho rằng thành công của cuộc bầu cử sẽ càng làm cho đất nước Cam-pu-chia tốt đẹp hơn trong việc xây dựng hòa bình, dân chủ, phồn vinh, hòa hợp dân tộc và phát triển. Ngày 01/7/2013, Thủ tướng Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Hun-sen.

- Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Băng-la-đét, Thủ tướng Lào cũng đã gửi thư chúc mừng Thủ tướng Hun-sen.

Câu 5. Chính phủ mới Cam -pu-chia như thế nào?

Trả lời:

Ngày 23/9/2013, Quốc vương triệu tập Quốc hội, Đảng Cứu quốc không dự nhưng Quốc hội vẫn đủ cơ sở pháp lý họp bầu Thủ tướng. Ngày 24/9/2013, ông Hun-sen, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cam-pu-chia nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Hun Xen và các thành viên nội các mới của Cam-pu-chia diễn ra tại Hoàng Cung dưới sự chứng kiến của Quốc vương Norodom Sihamoni. Nhiệm kỳ V, Chính phủ Cam-pu-chia có 9 Phó Thủ tướng và 27 bộ trưởng. Ngoài ra, Chính phủ mới của Cam-pu-chia còn có 15 chức danh bộ trưởng cao cấp và 13 bộ trưởng - đặc phái viên thủ tướng và 1 quốc vụ khanh phụ trách hàng không dân sự trực thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.
